

Số: /KH-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021**

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 1685/CT-TTG ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Kế hoạch hành động số 47/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi khai thác, phá rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh chế biến lâm sản, xâm lấn đất rừng trái phép. Đặc biệt không để xảy ra cháy rừng, giữ vững ổn định an ninh rừng và quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), quản lý lâm sản (QLLS) trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn xây dựng kế hoạch BVR, PCCCR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trước, trong và sau Tết Nguyên Đán với những nội dung cụ thể sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.**

Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp trong BVR, PCCCR, QLLS, đảm bảo giữ vững sự ổn định về an ninh rừng trên địa bàn huyện trong dịp Tết cổ truyền, không để xảy ra cháy rừng, các tụ điểm phá rừng, khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ cố ý đốt rừng, phá rừng, vận chuyển lâm sản, động vật rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, thôn, khu phố, các ngành chức năng và các chủ rừng trong BVR, PCCCR. Đặc biệt là các chủ rừng là hộ gia đình được nhà nước giao rừng với diện tích lớn.

Tăng cường công tác PCCCR, ngăn chặn tình trạng bê cảnh, hái lộc xuân tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đền chùa, nghĩa địa ở trong rừng, ven rừng và các khu vực vui chơi công cộng.

Tăng cường hoạt động của lực lượng Kiểm lâm để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Tích cực tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo về chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện, xã (thị trấn); phân công cụ thể trách nhiệm phụ trách địa bàn cho từng thành viên BCD để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo. Cùng cố hoạt động Tổ thường trực PCCCR, các Tổ, đội quân chúng bảo vệ rừng, PCCCR, Trung đội Dân quân tự vệ để đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành thông suốt, có hiệu quả cao trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên của mặt trận, các cơ quan chức năng và các lực lượng bảo vệ rừng ở địa phương để quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả.

Hoạt động BVR, PCCCR trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tham gia vào cuộc quyết liệt của các Phòng, ban, ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng với vai trò nòng cốt là lực lượng Kiểm lâm.

Việc kiểm tra, kiểm soát lâm sản phải được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ và lưu thông lâm sản có nguồn gốc hợp pháp, không gây cản trở, phiền hà, ách tắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.**

### **1. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng.**

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, chỉ đạo Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã, , các tổ chức thành viên của MTTQ, nhà trường, đài phát thanh xã, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục Pháp luật về BVR, PCCCR, tổ chức vận động nhân dân tự giác chấp hành và thực hiện các quy định về PCCCR. Chú trọng tại các khu vực Đền, Chùa, nghĩa địa khi người dân tham gia các hoạt động tâm linh, vui chơi, dã ngoại trong dịp Tết cổ truyền.

Hạt Kiểm lâm, phối hợp chặt chẽ với các Ban Dân vận, Ban tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên và các tổ chức thành viên của MTTQ, Nhà trường, Đài phát thanh và truyền hình huyện mở đợt tuyên truyền cao điểm về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Giáo dục, Đoàn Thanh niên vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây đầu xuân trong dịp Tết, trồng cây trong các khuôn viên trường học, UBND các xã, thị trấn dọc các tuyến đường liên xã, thị trấn...vv, tổ chức đợt tuyên truyền lưu động để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BVR, PCCCR, không bẻ cành hái lộc xuân, đảm bảo an toàn khi sử dụng lửa trong và ven rừng ở các khu vui chơi, giải trí, các khu đền chùa, nghĩa địa ở trong rừng.

### **2. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng.**

Hạt Kiểm lâm tham mưu cho BCD về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 của huyện phân công, đôn đốc các thành

viên BCD tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện ngay các biện pháp BVR, PCCCR ở địa bàn mình phụ trách trong dịp Tết.

UBND các xã, chủ rừng Nhà nước rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, công cụ sẵn sàng cơ động chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Tăng cường tuần tra phát hiện lửa rừng, chú trọng các khu vực lễ hội, Đền, Chùa, nghĩa địa, vùng rừng trồng thông tập trung và khu vực có nguy cơ cháy cao; Tổ chức Tết trồng cây” Đòi đòi nhớ ơn Bác” trên địa bàn xã, thị trấn.

Phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ các xã, thị trấn tổ chức lực lượng xử lý thực bì đốt trước vật liệu cháy có kiểm soát, xây dựng các đường băng cản lửa nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan ở các khu vực có nguy cơ cháy lan do đốt vàng mã, du lịch sinh thái như ở khu vực Đền Am Tiên (thị trấn Nưa). Tiếp tục tổ chức thực hiện việc làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng tại những khu vực trọng điểm cháy trên địa bàn huyện khi có nguồn kinh phí của tỉnh cấp.

Hạt Kiểm lâm phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành Phương án BVR, PCCCR năm 2021; phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền cấp xã, thị trấn xây dựng và ban hành Kế hoạch BVR, PCCCR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ trên địa bàn xã.

Ở các khu vực trọng điểm khác Hạt Kiểm lâm và lực lượng Dân quân tự vệ các xã, thị trấn bố trí lực lượng thường trực, tuần tra phát hiện sớm lửa rừng, tổ chức lực lượng tiếp cận và dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy lan.

### **3. Thực hiện Chỉ thị 1685/2011/CT-TTg.**

Hạt Kiểm lâm chỉ đạo Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, thị trấn tổ chức lực lượng tăng cường công tác kiểm tra các khu rừng trọng điểm, các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, các nhà hàng, quán ăn có chế biến thực phẩm từ động vật rừng để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý ngay tại gốc. Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn tham mưu chính quyền địa phương, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn vi phạm Luật Lâm nghiệp trên các tuyến đường bộ liên xã, thị trấn. Quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng khai thác, phá rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản, xâm lấn đất rừng trái phép trên địa bàn.

Đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn: Chỉ đạo các lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, tổ, đội BVR, PCCCR thôn, khu phố phối hợp với Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn tuần tra, kiểm soát an ninh rừng, ngăn chặn vi phạm tại gốc, không để trở thành các tụ điểm nóng về khai thác, phá rừng, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép.

Chỉ đạo các chủ hộ nhận khoán BVR thường xuyên tuần tra, kiểm tra, trực gác, phát hiện kịp thời các hành vi khai thác, phá rừng, xâm lấn đất rừng, săn bắt ĐVR trái phép; sử dụng lửa trong sinh hoạt, sản xuất có nguy cơ cháy

lan vào rừng, đảm bảo không để xảy ra điểm nóng về khai thác, phá rừng trái phép, cháy rừng.

#### **4. Xác định các địa bàn trọng điểm cần tập trung kiểm tra.**

##### **4.1. Xác định vùng trọng điểm cháy rừng.**

- Khu vực Đền Am tiên, Núi Ngàn Nưa (Thị trấn Nưa, xã Vân Sơn, xã Thái Hòa). Nguyên nhân gây ra cháy rừng chủ yếu là do vào mùa lễ hội, nhân dân và du khách thập phương tập trung đến thăm quan, du lịch, văn cảnh Đền Am tiên, trong quá trình sinh hoạt cũng như thắp hương đã bất cẩn để lửa bén vào rừng, bên cạnh đó các cháu học sinh, trẻ em đi chăn thả trâu, bò thường nghịch ném lửa vào rừng gây cháy rừng và khi xảy ra cháy rừng thường cháy lớn, việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn.

- Khu vực các xã Thọ Bình, Thọ Sơn và Bình Sơn: nguyên nhân chính là do nhân dân trong quá trình sinh hoạt sử dụng lửa bất cẩn, do đốt ong lấy mật, do đốt thực bì để trồng rừng nhưng không thực hiện đúng các quy định về PCCCR nên để cháy lan vào rừng. Ngoài ra, do các cháu học sinh, trẻ em đi chăn thả trâu bò, thường hay nghịch ném lửa vào rừng.

##### **4.2. Các tuyến trọng điểm về vận chuyển, mua bán, kinh doanh, lâm sản, động vật rừng.**

- Tuyến đường 47 từ Xuân Thắng (Thọ Xuân đi TP. Thanh Hóa);
- Tuyến đường từ Thượng Ninh (Như Xuân) qua Cán Khê (Như Thanh);
- Tuyến đường từ Khe Hạ (Thường Xuân) về xã Bình Sơn, Thọ Bình (Triệu Sơn);
- Tuyến từ Xuân Thắng (Thọ Xuân) về Thọ Sơn, đi về Xim, Giát đi Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

##### **4.3. Khu vực tập trung các cơ sở KDCBLS.**

Tại địa bàn các xã, thị trấn: xã Thọ Vực, Thọ Sơn, Minh Sơn, Hợp Thắng, Dân Lực, Vân Sơn, Dân Lý.

Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường trọng điểm. Tổ chức đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, các nhà hàng, quán ăn có chế biến thực phẩm từ động vật rừng để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý ngay tại gốc.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1. Hạt Kiểm lâm chỉ đạo Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, giúp chủ rừng Nhà nước, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch BVR, PCCCR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, để thực hiện trên địa bàn xã, thị trấn và trên toàn bộ diện tích rừng được Nhà nước giao, xong trước ngày 20/12/2020 và gửi về Hạt Kiểm lâm để theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp (*kèm theo danh sách phân công trực Tết, số điện thoại của từng thành viên*).

2. Hạt Kiểm lâm huyện phân công trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo các tuyến, bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng Công an, Quân sự, Quản lý thị trường, thường xuyên giữ thông tin liên lạc để bố trí lực lượng đủ mạnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, duy trì chế độ thường trực đảm bảo 50% quân số, mỗi ca trực, phải có lãnh đạo đơn vị chỉ huy, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp.

3. UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức kiểm tra truy quét các các tụ điểm về khai thác, mua bán, vận chuyển kinh doanh lâm sản trái phép và nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã trái phép, chỉ đạo các lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ đảm bảo quân số trực tết 50%, nắm bắt kịp thời các thông tin về phá rừng, cháy rừng để ngăn chặn, xử lý kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng (nòng cốt là lực lượng DQTV), phương tiện, hậu cần để tham gia BVR, PCCCR khi được yêu cầu.

4. BCĐ về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 huyện chỉ đạo các thành viên theo địa bàn được phân công phụ trách tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo cơ sở thực hiện quyết liệt công tác BVR và PCCCR trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

5. Các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Quản lý thị trường số 6, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện có trách nhiệm phối hợp với Hạt Kiểm lâm (khi có yêu cầu) để thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên địa bàn huyện. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, hậu cần để tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh của Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, báo cáo kết quả về Hạt Kiểm lâm (cơ quan thường trực BCĐ về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện) báo cáo công tác triển khai trước ngày 25/12/2020; báo cáo kết quả kiểm tra trước Tết nguyên đán trước ngày 05/02/2021; báo cáo sau Tết trước ngày 18/02/2021, báo cáo kết thúc thực hiện kế hoạch trước ngày 19/3/2021, để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện; Sở Nông Nghiệp & PTNT, UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Thanh Hóa (b/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa (b/c);
- Chi cục Kiểm lâm (cơ quan TT BCĐ tỉnh) (b/c);
- TT Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện;
- BCĐ chương trình MTPT LN huyện (để chỉ đạo);
- Công an, BCH Quân sự huyện, Đội QLTT số 6 (p/h);
- Phòng Nông nghiệp và PTNT; phòng Văn hóa (p/h);
- Trung tâm VH-TT-TT&DL; Hạt Kiểm lâm (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**

